

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## ORI - เร็ว และ แรง ได้ทุกเมื่อ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จะว่าไป ก็เรื่องของแนวโน้มตลาด หรือ SET Index ด้วยเหมือนกันจริงๆ ถ้าขึ้นได้เร็วในก่อนหน้า หรือ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สามารถผ่านระดับ 1695 ไปได้นั้น แนวโน้มการขึ้นที่จะมี ก็อาจจะขึ้นแรงๆ ได้... เพราะด้วยรูปแบบราคา ที่เป็นรูปแบบราคาเชิงบวก และเป็นรูปแบบราคา ที่เรียกว่า รูปแบบต่อเนื่อง การขึ้นมาก่อนหน้านี้ แล้วพักตัวในกรอบแคบๆ สักระยะ ถ้าผ่านแนวต้านได้เร็ว หรือ ตามเวลาของเงื่อนไขทางรูปแบบ การขึ้นแรงๆ หรือ ขึ้นไกลๆ ก็อาจจะหวังได้... แต่ที่ด้วยมีการแกว่งๆ หรือ ยื้อเวลาการขึ้น ทำให้สัดส่วนของรูปแบบราคา เริ่มจะไม่เข้าเงื่อนไขที่ควรจะเป็น การขึ้นถ้าหากจะมีนั้น ก็อาจจะขึ้นไม่แรง หรือ ขึ้นไม่ไกล... หรือดีไม่ตี การแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ที่เป็นอยู่นั้น หากเกินระยะเวลา 3 สัปดาห์ขึ้นไป อาจจะต้องเข้าข่ายนำกังวลเสียมากกว่า... ซึ่งถ้าเอารอบ 1675-1695 ที่แกว่งตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนั้น ก็เกินระยะเวลา 4 สัปดาห์เข้าไปแล้ว สัดส่วนของรูปแบบราคา เริ่มจะไม่เข้าเงื่อนไขแนวโน้ม การที่เราอาจจะคาดหวังแนวโน้มเชิงบวกในก่อนหน้า ก็อาจจะเริ่มต้องระวังตัวให้มากขึ้น... ก็อย่างที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แหละ ตอนนั้นก็เอาง่ายๆ หากยืนระดับ 1670 ไม่ได้จริงๆ การลงแรงๆ หรือ ลงเร็วๆ จะมีเข้ามาแทน เรียกว่า วันสองวัน จะลงไปถึงระดับ 1650+/- ได้ไม่ยาก... และนั่น บางท่านอาจจะบอกว่า ก็รอรับอยู่ รอซื้ออยู่... แต่เหนือเมฆว่า การลงไประดับ 1650+/- จริงๆ จะเป็นการเพิ่มความเสียหายมากกว่านะ แต่ต่ำกว่า 1670 อย่างมีนัยสำคัญ การพร้อมจะลงเป็นอีก ซาหนึ่ง ของคลื่น 4 ก็อาจจะเป็นไปได้

### ดูตามเกม...

จะว่าไปแล้ว จะเรียกว่าเกมดักทางไว้ก่อนก็ได้ เพราะเห็นหุ้นในกลุ่มเดียวกัน

- แนวรับ : ... 12.10-12.00 อุ่นใจหน่อย อย่าหลุด 12.0
- เป้าหมาย : ... 14.0-15.0 และ อาจจะคาดหวังได้ถึง 16.0

Price Chart...(ORI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ORI... มีสองเรื่อง ที่น่าสนใจในภาพนี้ อย่างแรก ก็เรื่องของรูปแบบราคา ที่เราจะเห็นว่า เป็นภาพของ ธงสามเหลี่ยม และเรานับเสาธง ที่เริ่ม 10.0 ส่วนเรื่องที่สอง ก็คือเรื่องของ MA. ที่เป็นกลุ่ม แล้วมีการเรียงตัวกันในภาวะกระทิง... การยืนระดับ 12.0 ได้ รูปแบบราคาจะเป็นแนวโน้มต่อเนื่อง นั่นก็แปลว่า จะมีการขึ้นแบบในรอบที่แล้ว (ที่เป็นเสาธง) นั่นก็จะมีเป้าหมายที่คาดหวังได้ถึงระดับ 14.0-15.0 หรือ อาจจะถึงระดับ 16.0 เลยก็ได้... ส่วนถะหาเป้าหมายจากรูปแบบของ MA. นั้น ถ้าจะเอาจริงๆ เราก็ยังสามารถคาดหวังได้ถึงระดับ 18.0 เสียด้วยซ้ำ... อันนี้บอกบ่อยแล้วนะครับว่า หาเป้าหมายกันได้อย่างไร... แต่ถ้าหลุดนัยสำคัญ ระวัง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากที่ปรากฏและถือว่าเป็นที่นำเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน